

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อหน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา	เป้าหมายการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											โค้ช (Coach)	พี่เลี้ยง (Mentor)	วิธีติดตามประเมินผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.		
1	นางสาวภา จงกิตติพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ) รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ)	การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในอาชีพ	เพิ่มความรู้ สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้เจ้าอาณัติโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14	เข้าร่วมอบรม อาคารโมเสร สำนักงาน ก.พ.													-	-	ใบประกาศนียบัตร		
2	นางสาววราวิณี สังขบูรณ์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในอาชีพ	เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร													คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	-	ใบเกียรติบัตร		
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ IQ Word Up Quizzes ระดับพื้นฐาน	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร														โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ	-	ใบเกียรติบัตร	
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ IQ Word Up Quizzes ระดับสูง	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร															โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ	-	ใบเกียรติบัตร
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (Information Technology)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร															โรงเรียนวัดชนนนิมิตร	-	ใบเกียรติบัตร
3	นางสาวศิริภา สระทองหน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน																			
4	นางสาวกิตติยา ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร													คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	-	ใบเกียรติบัตร		
			การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในอาชีพ	เพิ่มความรู้ ความปลอดภัยด้าน สิ่งส่งตรวจรังสีวิทยาและทันตกรรม	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร														คณะแพทยศาสตร์คณะเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ใบเกียรติบัตร	

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา	เป้าหมายการพัฒนา	□ วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											โค้ช (Coach)	พี่เลี้ยง (Mentor)	วิธีติดตามประเมินผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
5	นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร													คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	-	ใบเกียรติบัตร
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยา	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร														มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-
6	นางสาววราภรณ์ ชัดทาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การเรียนรู้ ฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเงินทุกประกัน สุขภาพและการจัดการบริการทาง การแพทย์จีน-ไทย	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานผ่านทาง ออนไลน์													ศูนย์แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีระหว่างประเทศยูเนี่ยนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน	-	ใบเกียรติบัตร
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงาน และมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร														คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	-
7	นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร													คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	-	ใบเกียรติบัตร
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มความรู้การทดสอบวัดความรู้ พื้นฐาน เรื่องความรู้ทั่วไปในการใช้ รถใช้ถนนด้วยระบบการทดลอง สอบทางไกล (Online)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร														สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)	-

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา	เป้าหมายการพัฒนา	□ วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												โค้ช (Coach)	พี่เลี้ยง (Mentor)	วิธีติดตามประเมินผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
8	นายภักดี กลั่นภักดี	นักจัดการงานทั่วไป	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณ	การเข้าอบรมภายใน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ													1. นางสาวจริยา สมานเดชา สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 2. นางผาณิต เดือนวิระเดช สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี	นางสาววิรัตพัชร ภรรยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา	
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เรียนรู้การบริหารงานระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี ประสิทธิภาพ	การเข้าอบรมภายใน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ														นายอภิรักษ์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม	นางสาวนารัตน์ มูลจันดา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ (Technical Academic Presentation)	การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ (Online Self-Learning)														ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมศักดิ์ บัวปิ้ง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	-	ในเกียรติบัตร
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การเป็นผู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่มี ประสิทธิภาพ (Effective Change Agent)	การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ (Online Self-Learning)														ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินสุมล บุญนาค อาจารย์ประจำภาควิชาคณิต ศาสตร์สารสนเทศ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภัคติเวา รองศาสตราจารย์ประจำ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมจริราช	ในเกียรติบัตร
			การส่งเสริมความเชี่ยวชาญใน อาชีพ	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (English for Communication)	การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ (Online Self-Learning)														1. ผศ.ดร.ศรินยา ชิตียะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ผศ.พัชรภรณ์ อินทะนาค ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ในเกียรติบัตร
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Creative Problem Solving	การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบออนไลน์ (Online Self-Learning)														รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรรย์ ณ ตะกั่วทุ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ในเกียรติบัตร			
9	นางสาวศลิษา มหายน	นักจัดการงานทั่วไป	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเบื้องต้น (Information Technology)	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร												โรงเรียนวัดชนนนิมิตร สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามุทนาคร เขต 1	-	ในเกียรติบัตร		
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การเพิ่มพื้นฐานเกี่ยวกับ Google Applications	การพัฒนาที่เป็นทางการ เป็นการอบรมภายนอก หน่วยงานและมีผลการ ฝึกอบรมตามหลักสูตร													โรงเรียนสามพรานวิทยาลัยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9	-	ในเกียรติบัตร	

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา	เป้าหมายการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												โค้ช (Coach)	พี่เลี้ยง (Mentor)	วิธีติดตามประเมินผล		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
10	นางสาวจิรายุ หุนสูงค์	นักจัดการงานทั่วไป	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	ความรู้ด้านงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เข้าร่วมฝึกอบรม													นางผาณิต เดือนวิระเดช	-	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา		
11	นายทัตเทพ เมืองวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน	การอบรมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัด)	เข้าร่วมฝึกอบรม													1. ดร.วิสิทธิ์ พรหมบุตร 2. ดร. วีระวัฒน์ พงษ์พยอม	นางนัยนา อภิวัฒน์พร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา		
			การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ)	การอบรมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กลุ่มแผนงาน สำนักเลขา นุการกรม เป็นผู้จัด)	เข้าร่วมฝึกอบรม														1. ดร.วิสิทธิ์ พรหมบุตร 2. ดร. วีระวัฒน์ พงษ์พยอม	นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา	
12	นางสาวกรรวรรณ โสภี	นักวิชาการพัสดุ	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	การเข้าอบรมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ													1. นางสาวจิรายุ สมานเดชา สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี 2. นางผาณิต เดือนวิระเดช สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี	-	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา		
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	เรียนรู้การบริหารงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ	การเข้าอบรมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ														นายอภิรักษ์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม	-	สัมภาษณ์ / พูดคุย เชิงพัฒนา	
13	นางสาวสมกมล เกรรัมย์	นักวิเทศสัมพันธ์	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การประเมินวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	การพัฒนาที่เป็นทางการเป็นการอบรมภายนอกหน่วยงานและมีผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร													คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์	-	ใบเกียรติบัตร		
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานแบบออนไลน์ (Track Test) ความรู้พื้นฐาน Google Applications	อบรมระยะสั้นแบบออนไลน์															วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย	-	ใบเกียรติบัตร
			การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	หลักสูตรออนไลน์ IQ Word Up Quizzes ระดับสูง	อบรมระยะสั้นแบบออนไลน์															โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ	-	ใบเกียรติบัตร
14	นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน																			
15	นายอัศววัฒน์ คุ่มเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน																			

หมายเหตุ : ๑. การสรุปผลการประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ให้พิจารณาจากค่านิยามในเรื่องบุคคลที่ได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

๒. รายละเอียดในแบบฟอร์มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๓. รายละเอียดประเมิน จะสมบูรณ์ โปรดลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการหน่วยงาน